

บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

	ตำแหน่ง ประธานสภา
๑ นายสินธุ์ พรหมมา	รองประธานสภา
๒ นางจุไรรัตน์ บุทเสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
๓ นายสุบัน กาญจน์แก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๔ นายเอกพล บุญปัญญา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
๕ นายยอด แก้ววิเศษ	ส.อบต.หมู่ที่ ๒
๖ นายอธิพงษ์ ชัยสาลี	ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๗ นายสุวัฒน์ พรหมเขต	ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๘ นางอรดี บุญแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๙ นายทรงพล สมานมิตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๑๐ นายจุดพงษ์ วงทองกลาง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
๑๑ นายประสิทธิ์ ผ่องใส	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๒ นายธนกร วิเศษ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๑๓ นางเกษร เกศพิมล	ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๑๔ นางจันทา รักษาสิทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๗
๑๕ นายปะภัท ทองแห้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑
๑๖ นางสงบ โลหปาน	ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๑๗ นางมณีรัส จินตามล	ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๑๘ นางเวียงชัย ต้นอ้วน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๙ นายจรัส พิมพ์โคตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๒๐ นายสุพัฒน์ แสงงาม	ส.อบต.หมู่ที่ ๕
๒๑ นายฉลาด แพงสาย	

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

	ตำแหน่ง นายก อบต.โพนแพง
๑ นายศิริ นิลแสง	เลขานุการ อบต.
๒ นางเกษมณี อภัยรัตน์	ผอ.กองช่าง
๓ นายอนุชา ชิตียนนท์	รองปลัด อบต.
๔ นางชนมณีภา ชัยจันทา	หัวหน้าสำนักปลัด
๕ นางนันทิดา นาเหนือ	เลขานุการสภา
๖ นายสมนึก ฉันทโชคดี	นักสังคมสงเคราะห์
๗ นายสมชาย ฉันทโชคดี	รองนายก อบต.
๘ นายพิมล พุ่มจันทร์	

๙ น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์
๑๐ นายธนากร พิสัยพันธ์

ผอ.กองคลัง
รองนายก อบต.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๘ น.

เลขานุการสภา บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานสภา ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่อง ขอบคุณ

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปีร่วมกับหน่วยงานทางราชการและภาคประชาชนจัดทำผ้าป่าเพื่อซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้คณะกรรมการจัดงานได้ประชุมและสรุปผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายรับหลังจากหักค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมแล้วเหลือนำไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์จำนวน ๒๑๐,๘๘๕ บาท ซึ่งในการนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สำเร็จ ล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติค้างพิจารณา -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ -	<p>ญัตติเพื่อพิจารณา พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑</p>
ประธานสภา	<p>ในวันนี้จะพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ที่เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดขอให้ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกัน พิจารณาต่อไป</p>
ปลัด อบต.	<p>อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ สำหรับ อบต. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ที่ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงต่อสภาอบต. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาของแผนดังกล่าวได้ แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว และหัวหน้าสำนักปลัดก็ได้อ่านรายละเอียดเพื่อให้ ร่วมกันพิจารณาต่อไป</p>
ที่ประชุม	<p>ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์</p>
ประธานสภา	<p>ในวันนี้เรื่องพิจารณาเรื่องที่สองคือ ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อ สภา อบต. โพนแพง</p>
ปลัด อบต.	<p>อาศัยอำนาจตาม พรบ. สภาตำบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน มาตรา ๗๓ อบต. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ ยินยอมจากสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของตน ดังนั้นจึงขอให้สภา อบต. โพนแพง พิจารณาให้อบต. โพนแพงทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยร่วมกันของ อบต. กลุ่มพื้นที่ในการ จัดการมูลฝอย(clusters) กลุ่มที่ ๕ จังหวัดหนองคาย ระหว่างเทศบาลตำบลโพนพิสัย กับ อบต. ภายในกลุ่ม โอบ อบต. โพนแพงเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มดังกล่าว โดยมีเหตุผลในตำบล โพนแพงไม่มีที่ทิ้งขยะและขณะนี้เราไปทิ้งขยะที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สิ้นเปลืองทั้ง ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอของรถบรรทุกขยะ อีกทั้งราคาค่าทิ้งที่อุดรธานีก็แพงกว่าที่จะไป ทิ้งขยะร่วมกันกับเทศบาลตำบลโพนพิสัย</p>
ที่ประชุม	<p>ได้มีการอภิปรายและปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้ว อนุมัติเห็นชอบยินยอมให้ อบต. โพนแพงร่วมกิจการบริหารจัดการขยะ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่กับทางเทศบาลตำบล โพนพิสัยได้ตามที่มีการนำเสนอเป็นเอกฉันท์</p>

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอื่นๆ

นายประภัทร ทองแห้ว ขอติดตามเรื่องถังน้ำในวัดของ ม.๗ รั่ว ทำให้ขาดน้ำใช้และถนน คสล. ม.๗ มีบางจุด
ส.อบต.ม.๗ แตกรั่ว ขอให้ช่างแก้ไขด้วย

ผอ.กองช่าง เรื่องถังน้ำม.๗ได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่ส่วนฐานรองรับถังน้ำต้องรอ
ฝนทิ้งช่วงเพื่อที่จะไปเชื่อมให้มั่นคง ขณะนี้จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ใช้น้ำก่อน ส่วน
ถนน คสล.ม.๗ ที่รั่วเป็นการยึดหดของ คสล, โดยได้เอายางมะตอยไปอุดแก้ไขตามหลัก
วิชาช่างแล้ว

รองประธานสภา ถนนคูขนานได้ทำถึงไหนแล้วและชักโครกของศูนย์เด็กเปงงานชำรุด

ผอ.กองช่าง ขณะนี้ได้ทำถนน คสล. ม.๑ ,๒ และตามด้วย คสล.ม.๖ ,๙ ,๓ ถนนลูกรังคูขนาน ม.
๑๓ ส่วนชักโครกจะซ่อมให้โดยเร็ว

นายสุพัฒน์ แสงงาม ขอติดตามเรื่องเด็กแรกเกิดถึง ๓ ขวบ
ส.อบต.ม.๔

นักสังคมสงเคราะห์ ได้ประสานกับ พม.จ.นค. จะได้รับงบย้อนหลังถึงเดือน ม.ค.๖๑ ประมาณเดือนหน้า
ก็จะได้เงิน ที่ช้าเพราะมีการปรับเพิ่มจาก ๔๐๐ บาทเป็น ๖๐๐ บาท

รองปลัด อบต. - จะไปดูงานบริหารจัดการขยะที่ ต.หาดคำเพื่อนำมาปรับใช้กับเรา
- งบการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามเอกสารซึ่งได้มีการอ่านเสนอชี้แจงแล้ว

รองประธานสภา ขอแจ้งให้ ส.อบต. ควรมียกย่องรับจดหมายและมีการเข้าไลน์กลุ่มเพื่อที่จะได้ติดต่อ
ข้อมูลข่าวสารกันสะดวก

นายธนกร วิเศษ เรื่องขอเงินอุดหนุนกีฬา กับ อบจ. หากมีมวลชนมาน้อย เราอาจใช้งบประมาณ
ส.อบต.ม.๑๑ เฉพาะของเราก็ได้

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา
ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป สำหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายสมนึก ฉันทโชคดี)
เลขานุการสภา อบต. โพนแพง

(นางนันท์ดา นาเหนือ)

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสินธุ์ พรหมมา)
ประธานสภา อบต. โพนแพง